
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ จากภาคประชาชนเพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เมื่อวันที่   ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖   เทศบาลต าบลเชียงขวัญได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนว
ทางการพัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้าง จากภาคประชาชน ได้รับเกียรติจาก นาย
สมหมาย  แสงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงขวัญรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลเชียงขวัญ  
เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้น าชุมชน และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ทั้งหมด   50  คน โดยมีประเด็นส าคัญ  คือ (๑) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน และรับทราบ
ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ......๑๗๐......... คน ดังนี้  

 1. เห็นควรจัดท าประชาคมเพื่อให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 
ทั้งก่อนด าเนินการ/ขณะด าเนินการ/หลังด าเนินการ อย่างสม่ าเสมอ 

 2. เห็นควรให้ก่อสร้างและปรับปรุงถนนระหว่างต าบลเชียงขวัญ.  ...หมู่.. 1 ....ถึงต าบล.เชียงขวัญ......
หมู่....12........... 

 3. เห็นควรให้ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ า ระหว่างต าบลเชียงขวัญ.หมู่...1.....ถึงต าบลเชียงขวัญ 
หมู่.....12.... 

 ๔.เห็นควรให้ก่อสร้างและปรับปรุงคลองส่งน้ าระหว่างต าบลเชียงขวัญ.หมู่...1.....ถึงต าบลเชียงขวัญ หมู่
.....12.... 

 ๕เห็นควรให้ขยายเขตไฟฟ้าระหว่างต าบลเชียงขวัญ.หมู่...1.....ถึงต าบลเชียงขวัญ หมู่.....12.... 

 ทั้งนี้ เทศบาลส่วนต าบลเชียงขวัญ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ และจัดท าค าของบประมาณในการพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

ประเด็นส าคัญ คือ (๑) เพื่อแจง้ 


